

# **Giáo Phận Phát Diệm-Thánh lễ Phong Chức Linh Mục, ngày 24-4-2012**

25/04/2012



Lúc 8g30, tại Nhà Thờ chính Tòa Phát Diệm, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự thánh lễ Phong Chức Linh Mục cho sáu thầy Phó Tế.

Đồng tế với Đức Cha, có Đức Cha Laurenso – Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội - Giám đốc Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội, cha Tổng đại diện giáo phận Phát Diệm, quý cha trong Ban Giám Đốc Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội, quý cha trong và ngoài giáo phận.

Tham dự thánh lễ có quý thầy Phó tế cùng khóa với các tân chức, quý tu sĩ đến từ nhiều giáo phận, và đông đảo anh chị em giáo dân đến từ mọi miền trong giáo phận, khiến cho Nhà thờ chật như nêm và phải mất vài phút để ổn định trật tự trước khi thánh lễ bắt đầu.

Quý thầy Phó tế được phong chức Linh mục hôm nay là:

1. Giuse Phạm Văn Công, 35 tuổi, thuộc gx.Quảng Phúc(xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), giáo hạt Bạch Liên ;
2. Gioan Baotixita Lê Văn Hào, 32 tuổi, thuộc gx.Thuần Hậu (xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), giáo hạt Tôn Đạo;
3. Giuse Nguyễn Văn Lượng, 33 tuổi, thuộc gx.Như Sơn (xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), giáo hạt Cách Tâm;
4. Phêrô Trần Văn Phán, 33 tuổi, thuộc gx.Hòa Lạc (xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), giáo hạt Tôn Đạo;
5. Giuse Phan Văn Toàn, 44 tuổi, thuộc gx.Tân Mỹ (xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), giáo hạt Văn Hải;
6. Antôn Nguyễn Văn Vinh, 37 tuổi, thuộc gx.Áng Sơn (xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), giáo hạt Ninh Bình.

Sau phần giới thiệu và thẩm vấn các tiến chức, Đức Cha huấn dụ cộng đoàn và các tiến chức. Ngài nhấn mạnh vai trò trung gian quan trọng và cần thiết của chức linh mục như chiếc cầu nối giữa hai bờ, mà một bờ là Thiên Chúa, và một bờ là nhân loại. Ngài khẳng định nếu chiếc cầu ấy lìa xa bờ Thiên Chúa thì không cần nó nữa; ngược lại, nếu nó lìa xa bờ nhân loại thì chẳng có tác dụng gì. Đức Cha cũng khẳng định sứ mạng của linh mục là phục vụ theo gương Chúa Giêsu. Ngài phục vụ như một người tôi tớ. Sau cùng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ngài và các linh mục được ơn Chúa mà trung thành và chu toàn sứ vụ Thiên Chúa đã ủy thác.

Sau nghi thức Phong chức, hai tân chức là cha Giuse Nguyễn Văn Lượng và cha Gioan B. Lê Văn Hào đã tiến đến Bàn thờ để đồng tế với Đức Cha.

Trước khi Đức Cha ban phép lành cuối lễ, cha Antôn Nguyễn Văn Vinh đã thay mặt các tân chức tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Cha Giuse và Đức Cha Laurensô. Các ngài không quên cảm ơn Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến – nguyên Giám mục giáo phận Phát Diệm, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – nguyên Giám quản giáo phận Phát Diệm; cảm ơn quý cha đồng tế, quý thầy, quý tu sĩ, và cộng đoàn. Đồng thời cảm ơn ông bà cố cũng tất cả mọi người đã nâng đỡ để các ngài có được ngày hôm nay.

Sau khi nhận phép lành từ tay Đức Cha, các tân chức hướng về cộng đoàn và ban phép lành đầu tay.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30, trong niềm hân hoan của cộng đoàn.

